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คร้ังท่ี ๒ 
 วันพฤหัสบดท่ีี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๙  ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
------------------------------------------ 

กรรมาธิการผูมาประชุม คือ 

 ๑. นายศภุชัย โพธ์ิสุ ประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายอาคม เองฉวน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายอุบลศักดิ ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๕. นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ส่ี 
 ๖. นายประกอบ รัตนพันธ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หา 
 ๗. นายเจริญ จรรยโกมล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๘. นายเรวัต ิ สิรินุกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๙. นายอนนัต ศรีพันธุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายอุทัย สอนหลักทรัพย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. นายพษิณ ุ หัตถสงเคราะห โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. นางอนุรักษ บุญศล โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๓. นางสาวจริวด ี จึงวรานนท กรรมาธิการ 
 ๑๔. นายชัยวัฒน สุรวิชัย กรรมาธิการ 
 ๑๕. นายชุมพล จุลใส กรรมาธิการ 
 ๑๖. นายธนิตพล ไชยนันทน กรรมาธิการ 
 ๑๗. นายนรพล ตันติมนตร ี กรรมาธิการ 
 ๑๘. นายนิรมิต สุจารี กรรมาธิการ 
 ๑๙. นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กรรมาธิการ 
 ๒๐. นายศภุชัย ศรีหลา กรรมาธิการ 
 ๒๑. นายสถาพร มณีรัตน กรรมาธิการ 
 ๒๒. นายสามารถ พิริยะปญญาพร กรรมาธิการ 
 ๒๓. นายสินิตย เลิศไกร กรรมาธิการ 
 ๒๔. นายพงศเวช เวชชาชีวะ กรรมาธิการ 
 ๒๕. นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน กรรมาธิการ 



๒ 

 
 ๒๖. นายเพิ่มศกัดิ ์ มกราภิรมย กรรมาธิการ 
 ๒๗. นายไพโรจน อิสรเสรีพงษ กรรมาธิการ 
 ๒๘. นายยรรยง รวมพัฒนา กรรมาธิการ 
 ๒๙. นางสาวละออง ติยะไพรัช กรรมาธิการ 
 ๓๐. นายภราดร ปริศนานันทกลุ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๓๑. นายปารเมศ โพธารากุล ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึง่   
 

กรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ 

 ๑. นายขยนั วิพรหมชยั (ลาการประชมุ) 
 ๒. นางสาวณฐัภทัร ถวัลยโพธิ (ลาการประชมุ) 
 ๓. นายสน รูปสูง (ลาการประชมุ) 
 ๔. นายมารุต มัสยวานิช (ลาการประชมุ) 
 ๕. นายเปรมศักดิ ์ เพียยุระ (ลาการประชมุ) 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการผูมารวมประชุม คือ 

 ๑. นางเปลงมณ ี เรงสมบูรณสุข 
 ๒. นายสุทธิชัย จรูญเนตร 
 ๓. นายอภิชาต จงสกุล 
 ๔. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส 
 ๕. นายสไกร พิมพบึง 
 ๖. นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ 
 

ผูเขารวมประชุมคือ 

 กระทรวงเกษตรและสหกณ 
 ๑. นางฐิระกานต ดิฐวิญ ู นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 ๒. นางสาวปุญยา มณีรัตนบวรชัย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายศุภชัย  โพธ์ิสุ ประธานคณะกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 



๓ 

 
 ดวยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร ขอ ๑๒๓ ซ่ึงไดพนกําหนดลงแลว ปรากฏวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ โดยไมมีการ

แกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณารางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมไดพิจารณาภาพรวมของรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ....โดยมี
กรรมาธิการไดแสดงความเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 

 นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม ไดชี้แจงภาพรวม และ
แนวคิดของการรางพระราชบัญญัติฉบับนี้วา ในฐานะประธานคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... ที่มาของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มาจากการรับเอารางพระราชบัญญัติของเกษตรกร
สามฉบับมาพิจารณาโดยมีรางพระราชบัญญัติที่นายอุทัย  สอนหลักทรัพยในฐานะเปนผูแทนขององคกร
เกษตรกร ๒๘ องคกรที่ไดเสนอมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและรางพระราชบัญญัติของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งรางพระราชบัญญัติของนายชัยวัฒน  สุรวิชัยซ่ึงเปนรางพระราชบัญญัติจาก
สหพันธสมาคมเกษตรกรเพื่อการพัฒนาโดยมีการเชิญแกนนําเกษตรกรหลายทานมารวมหารือที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณหลายคร้ังนํามาประมวลเปนรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  และไดนําไปสอบถามเพื่อรับฟง
ความเห็นของเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายเวที รวมทั้งไดผานการพิจารณาเพื่อแกไขปรับปรุงจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกามาแลว ดังจะเห็นไดวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรับฟงมาจากเกษตรกรทั่วประเทศโดยที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณไมไดรางขึ้นมาเองโดยลําพัง นอกจากนี้  ไดพบวาชาวเกษตรกรตองการใหราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสภาเกษตรกรเพื่อคุมครองและรักษาสิทธิประโยชนของเกษตรกรเหมือนสภาวิชาชีพ
อ่ืน รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ในการนําเสนอนโยบายตอรัฐบาล แตขณะเดียวกันก็ไมตองการใหมีกองทุนในราง
พระราชบัญญัตินี้ และถาตองมีกองทุนก็จะตองเปนเรื่องที่สภาเกษตรกรไดศึกษาแลวโดยจะเสนอแนะตอรัฐบาล
เพื่อดําเนินการตอไปโดยสภาจะไมเปนผูลงไปปฏิบัติเอง ส่ิงเหลานี้เปนเจตนารมณของเกษตรกรทั่วประเทศที่ได
ไปรับฟงมา  

 สวนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีทั้งหมด ๓ หมวด  มาตรา ๑ – ๔ เร่ืองนิยาม
ทั่วไป หมวด ๑ เร่ืองสภาเกษตรกรแหงชาติ  มาตรา ๕ –  ๑๗ โดยใหมีองคประกอบทั้งหมด ๙๙ คน มาจาก
ตัวแทนเกษตรกรทุกจังหวัดจํานวน ๗๖คน และในมาตรา ๕ (๒) จํานวน ๑๖คนมาจากตัวแทนเกษตรกรดานพืช 
ดานสัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมดานอื่น ๆ ซ่ึงอาจจะเปนตัวแทนเกษตรกรที่ไมไดเขามาในรอบแรก
ตาม(๑) สวนในมาตรา ๕ (๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไมตองเปนเกษตรกรก็ไดจํานวน ๗ คน ซ่ึงมาจากนักวิชาการ
ดานอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการเกษตรสามารถเขามาได หมวด ๒ เร่ืองสภาเกษตรกรจังหวัด มาตรา ๑๘ – ๒๙ โดย
ใหมีสภาเกษตรกรจังหวัดประกอบดวยการสรรหาจํานวน ๑๖ คน และ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน ซ่ึงจากการ



๔ 

 
รับฟงความคิดเห็นของเกษตรกรพบวามีความตองการใหมีสภาเกษตรกรทั้งสองระดับ คือในระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ และเพื่อใหสภาระดับจังหวัดดูแลเกษตรกรในพื้นที่ตัวเองได สวนหมวด ๓  แผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม มาตรา ๓๐ – ๓๒  ซ่ึงเปนเรื่องการทํานโยบายเพื่อเสนอแนะตอรัฐบาล  นอกจากนั้น ในบทเฉพาะ
กาล มาตรา ๓๓ – ๓๙ จะใชทําหนาที่ในการสรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรชุดแรกชุดเดียว สวนสมาชิกชุดถาวร
ตอไปนั้นใหเปนหนาที่ของสมาชิกสภาเกษตรกร ๙๙ คนเปนผูกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรตอไป  

 นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสี่ ไดแสดงความเห็นวาควรมี
การรวบรวมการทําประชาพิจารณในที่ตาง ๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติตางๆที่บังคับใชแกเกษตรกรเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการดวย โดยนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ และนายอุทัย สอน
หลักทรัพยไดรับไปรวบรวมขอมูลดังกลาวมาเสนอที่ประชุมคราวถัดไป 

 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง ไดแสดงความเห็นวา การ
นําเสนอรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... จากบุคคลตาง ๆ นั้น ควรนํามาพิจารณาใหตกผลึก
กอนวา นโยบาย วัตถุประสงค  เปาหมายแรกคือตองการใหเปนองคกรตามลายลักษณอักษรหรือองคกรที่
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกร จากการทําประชาพิจารณของกลุมเกษตรกรพบวา กลุมเกษตรกรที่มี 
๗,๓๘๔ กลุมซึ่งเปนองคกรที่เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณมีความหวงใยเกรงวาจะไมไดรับ
ประโยชนจากรางพระราชบัญญัตินี้ โดยมีความตองการใหสภาเกษตรกรสามารถแกปญหาใหแกกลุมเกษตรกร
ตาง ๆไดอยางครบวงจรทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมทั้งใหมีความเชื่อมโยงตอตลาดซื้อขาย
ลวงหนาได 

 นายเจริญ  จรรยโกมล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการไดแสดงความเห็นวา เจตนารมณของราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ตองการใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อแกไขปญหาโดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพ
ราคาพืชผลเกษตร และชวยดูแลความมั่นคงของเกษตรกรดวย โดยเห็นวาตามรางพระราชบัญญัติที่
คณะรัฐมนตรีเสนอมานั้นเปนการใหมีสภาเพื่อรวบรวมประมวลขอเท็จจริงและรายงานผลการชวยเหลือใหแก
รัฐบาลเทานั้น ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลก็ไดดําเนินการเชนนี้ผานหนวยงานราชการอยูแลว จึงมีความหวงใยวาจะไม
สามารถแกปญหาใหแกเกษตรกรได ดังนั้น ควรคิดวาถามีสภาควรเปนสภาของเกษตรกรโดยใหมีบทบาทที่เขา
ไปกําหนดทิศทางและนโยบายของรัฐบาลเพื่อใหสามารถแกปญหาของเกษตรกรไดตรงจุด  

 นายศุภชัย   ศรีหลา  กรรมาธิการไดแสดงความเห็นวา  ตามหลักการที่ปรากฏในราง
พระราชบัญญัตินี้ไดเปดชองใหกรรมาธิการพิจารณาเขียนรายละเอียดของกฎหมายอยางไรก็ไดที่นําไปสู
เปาหมายที่เปนธงตามที่กรรมาธิการตองการโดยยกตัวอยาง ๑.การคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร  
๒. การสงเสริมใหสินคาเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุด   ๓. การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร ๔. การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ๕.กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  โดยเห็นวาถามีธงดังกลาวนี้
เสริมรับหลักการของรางพระราชบัญญัติยอมสามารถเดินตอไปได 



๕ 

 
 นายเรวัติ  สิรินุกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการไดแสดงความเห็นวา สําหรับเกษตรกรนั้น อยากให
มีการประกาศเพื่อใหทราบเปนขอมูลกอนวาการจะปลูกพืชนั้น ประเภทใดควรปลูกหรือไมควรปลูกและจะ
ขายไดในราคาเทาใด และเสนอแนะใหเกษตรกรสามารถนําพืชผลมาเปนหลักประกันการกูเงินได 

 นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสามไดแสดงความเห็น
เพิ่มเติมวา ส่ิงที่ขาดไปสําหรับอาชีพเกษตรกรคือการมีสวนรวมในการนําเสนอนโยบายตอรัฐและขาดการ
ตรวจสอบนโยบายของรัฐอยางเปนกระบวนการ เนื่องจากที่ผานมาไมมีสภาทําหนาที่นี้เหมือนวิชาชีพอ่ืน และ
เมื่อมีพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติแลวจะทําใหสภาเกษตรกรทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติแกปญหา
ในเรื่องราคาของภาคเกษตรกรรมได ซ่ึงทําใหเกษตรกรมีชองทางนําเสนอนโยบายตอรัฐบาลไดโดยมีกฎหมาย
รองรับ และจากการลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของชาวเกษตรกรพบวา ความตองการทราบราคาพืชผล
ลวงหนาเปนประเด็นใหญมาก แตเนื่องจากในความเปนจริงไมอาจรูลวงหนาได เพียงแตการคาดการณไดวาพืช
ชนิดใดควรปลูกหรือไมควรปลูกเทานั้น 

 นางสาวละออง  ติยะไพรัช กรรมาธิการไดสอบถามวา ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการ
กลาวถึงเรื่องภัยธรรมชาติไวหรือไม เพราะเปนปญหาสําคัญที่เกิดแกอาชีพเกษตรกรดวยเชนกัน 

 นายอาคม  เองฉวน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่งไดแสดงความเห็นวา เนื่องจากราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตองการใหเกษตรกรมีสถาบันเปนของตนเอง และสิ่งที่เกษตรกรทั่วประเทศตองการคือ
ความมั่นคงและความเสถียรภาพดานราคา เมื่อพิจารณาในมาตรา ๑๐ ในเรื่องภารกิจของสภาเกษตรกรแหงชาติ
จะเห็นวาในอนาคตจะตองดีกวาเดิม เชนเกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียน และในการเสนอแนะตอรัฐบาลนั้น สภา
เกษตรกรยอมสามารถเสนอแนวทางเพื่อแกปญหาเกษตรกรรมได ยกตัวอยาง ในเรื่องภัยธรรมชาติ ซ่ึงจะตองมี
การเสนอแนะตอรัฐบาลในการประกันความเสี่ยงของผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยอาจเสนอใหรัฐบาลกําหนดให
มีการประกันภัยพืชผลตอไป สวนเรื่องราคานั้น เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลวยอมทําใหทราบลวงหนา
เร่ืองเสถียรภาพราคาไดทางหนึ่ง  

 นายปารเมศ  โพธารากุล ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง ไดแสดงความเห็นวา เมื่อมี
สภาเกษตรกรแหงชาติแลว ในอนาคตขอฝากแนวคิดในเรื่องการมีพระราชบัญญัติของพืชแตละประเภท โดยอาจ
เลียนแบบจากพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลก็ได แตอยางไรก็ดี พืชแตละชนิดมีความแตกตางกันในชวงการ
ผลิตจึงตองพิจารณาใหเหมาะสมตอประเภทของพืช 

 นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธ์ิ กรรมาธิการไดแสดงความเห็นในเรื่องปุยซึ่งถือเปนปจจัยการผลิตที่
สําคัญของเกษตรกร เนื่องจากปุนเคมีอินทรยขึ้นราคามากทําใหเกิดปญหาแกเกษตรกร จึงฝากแนวคิดใหกําหนด
ไวในรางพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 นายประกอบ  รัตนพันธ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหา ไดแสดงความเห็นวา เจตนารมณ
ของรางพระราชบัญญัตินี้มี ๒ ประเด็น คือ ๑. ตองการใหเกษตรกรมีสภาเกษตรกรของตนเองมีกิจกรรมที่ตอรอง



๖ 

 
ตอรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย และ ๒. การสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร ดังนั้น ควรยึดหลักการของ
รางพระราชบัญญัตินี้เพื่อใหการตรากฎหมายเกิดขึ้นอยางถูกตองสมบูรณ 

 นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย กรรมาธิการ ไดแสดงความเห็นวา ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของ
สภาเกษตรกรใหชัดเจนเหมือนกับสภาหอการคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกสมาชิกสภา
หอการคา และในเรื่องการเปนตัวแทนเกษตรกรของสภาเกษตรกรควรมีการเขียนใหชัดเจนมีน้ําหนักที่รัฐบาลจะ
รับฟงไดเพราะถือวาการเปนตัวแทนเกษตรกรเปนหลักการสําคัญที่ควรพิจารณา 
 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง ไดแสดงความเห็นวา การ
อภิปรายของกรรมาธิการมี ๒ ความเห็นแตกตางกันซี่งเปนรูปแบบแตกตางกันแตมีเปาหมายเดียวกัน คือ แนว
ที่หนึ่งมีความเห็นวา จะรางกฎหมายไปเพื่อใหสภาเกษตรกรมีหนาที่นําเสนอตอรัฐบาลเพื่อแกปญหา และอีก
แนวหนึ่งมีความเห็นวา สภาเกษตรกรสามารถกําหนดเงื่อนไขแกไขปญหาเองได โดยเห็นวาเกษตรกรเปน
อาชีพที่สรางผลผลิตแลวแตไมสามารถกําหนดราคาเองไดเหมือนอาชีพอ่ืน เพราะตองไปถามราคาจากพอคา
คนกลางที่เปนผูกําหนดราคาในปจจุบัน ดังนั้น เมื่อมีสภาเกษตรกรแลวตองใหเกษตรกรกําหนดราคาเองได 
 นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสี่ ไดแสดงความเห็นวา สภา
เกษตรกรแหงชาติตามรางพระราชบัญญัตินี้มีบทบาทเพียงใหคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติหรือเสนอแนะ
แนวทางแกไขตอรัฐบาลเทานั้น แตถาเราตองการใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการดูแลตนเองไดโดยรัฐบาล
ไมเขาไปดําเนินการโดยผลักอํานาจไปใหเกษตรกรบริหารจัดการเองไมวาในเรื่องของตลาด โครงสราง
การตลาด โครงสรางการจัดจําหนายหรือใด ๆ ก็ตามซึ่งขณะนี้รัฐบาลเปนผูดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
คณะกรรมาธิการจะตองมีความชัดเจนในการเขียนกฎหมายวาจะเปนในรูปแบบใด 
 นายชัยวัฒน  สุรวิชัย กรรมาธิการ ไดแสดงความเห็นวา เจตนารมณของรางพระราชบัญญัตินี้คือ
ทําอยางไรใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพสามารถดูแลตนเองได การที่จะใหรัฐสนับสนุนจะตอง
เกิดขึ้นจากสภาเกษตรกรแหงชาติ เทาที่ผานมาเกษตรไมคอยไดรับความสนใจเทาที่ควรโดยเฉพาะเกษตรราย
ยอย ดังนั้นการมีตัวแทนของเกษตรกรรายยอยจะชวยแกปญหาของเกษตรกรได 
  นายอุทัย  สอนหลักทรัพย ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ ไดแสดงความเห็นวา จากการทําประชา
พิจารณทั่วประเทศทําใหทราบวาการจัดทําแผนแมบทถือวาเปนเรื่องสําคัญซึ่งจะใชยึดถือเปนหลักได แม
รัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  นายสุทธิชัย  จรูญเนตร ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ ไดแสดงความเห็นวา การพัฒนาเกษตรกรรม
ไมวาจะเปนในดานการผลิตหรือการพัฒนาประสิทธิภาพนับวาเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นจึงขอฝากคณะกรรมาธิการ
พิจารณาในเรื่องความพรอมของเกษตรกรดวย 
 หลังจากนั้น ที่ประชุมไดเร่ิมพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ....  
รายมาตรา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
 



๗ 

 
 หลักการ      ไมมีการแกไข 

 ใหมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ 

 เหตุผล      รอการพิจารณา 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและรักษา
ประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริม
การรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชนรวมกัน
ของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอยางเปนระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้นทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง และเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง และมีกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหทําหนาที่เปนตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ประเด็นการพจิารณา 
 ที่ประชุมไดมกีารอภิปรายในประเดน็ตาง ๆ กันอยางกวางขวางสรุปไดดังนี ้

๑. ประเด็นการใชถอยคํา 
 นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ส่ี ไดเสนอแกไข ในบรรทัดที่ ๒ 
จากเดิม “สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด...” แกไขเปน “สงเสริมสินคาเกษตรใหไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด” ซ่ึงไดมีกรรมาธิการหลายทานชี้แจงวาเปนขอความที่ลอมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๔ (๘) 
ที่ประชุมจึงเห็นวาไมควรแกไขในประเด็นนี้ โดยใหคงไวตามรางที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา 
 นอกจากนี้  ไดเสนอแกไขในบรรทัดที่ ๓ จากเดิม “รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร...” 
แกไขเปน “ในการรวมกลุมของเกษตรกร...” โดยตั้งขอสังเกตวาขอความในเหตุผลมีคําวา “และ” มากเกินไป 
โดยมอบหมายใหฝายเลขาฯ และเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรกรนําไปปรับปรุงแกไขถอยคําใหสละสลวย 
สวนที่ไดเสนอแกไขนั้นไดใหเหตุผลวาเนื่องจากสภาเกษตรกรแหงชาติเปนหัวใจของรางพระราชบัญญัตินี้จึง
ควรใหความสําคัญกับสภาเกษตรกรดังกลาว 

๒. ประเด็นการเพิ่มเติมสิทธิทํากิน 
 นายไพโรจน  อิสรเสรีพงษ กรรมาธิการ ไดเสนอแกไขเพิ่มเติมคําวา สิทธิทํากินใสไวในสวน
ของเหตุผลรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากตองการใหมีความคุมครองสิทธิทํากินของเกษตรกรโดยเฉพาะ
ในเรื่องที่ดินโดยตองการใหครอบคลุมการเชาที่ดินและการใชที่ดินในปาเสื่อมโทรม นอกจากนี้ไดมี
กรรมาธิการหลายทานแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นอกจากสิทธิทํากินแลวควรเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึงสิทธิ
อ่ืน ๆ ของเกษตรกร 



๘ 

 
 นายไพโรจน  อิสรเสรีพงษ ไดขอสงวนความเห็นที่จะเพิ่มเติมถอยคํา”สิทธิทํากิน”ในเหตุผลดวย 
 นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สามไดช้ีแจงวา ในเรื่องที่ดิน
ทํากินไดบัญญัติไวแลวในมาตรา ๓๐ (๒) ในเร่ืองการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมโดยใหมีการ
สงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแกไขปญหาดินและที่ดิน 

๓.  ประเด็นการเพิ่มเติมการรักษาสเถียรภาพราคา  
นายเจริญ  จรรยโกมล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ไดสอบถามวา การรักษาประโยชนของ

เกษตรกรสูงสุดมีความหมายเพียงใด และในกรณีที่ราคาสินคาสูงสุดแตต่ํากวาตนทุนจะแกไขอยางไร เกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ไดช้ีแจงวา การที่มีสภา
เกษตรกรแหงชาติจะทําใหเกษตรกรมีอํานาจตอรองตอรัฐบาลมากขึ้นโดยทําใหสรางความเปนธรรมดานราคา 
ผลผลิตทางการเกษตรได สวนในเรื่องราคานั้นสามารถระบุไวไดในแผนแมบท เพราะในรางพระราชบัญญัตินี้
ไดมีการกําหนดไวในการสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางการเกษตร อยางไรก็ดี นายเจริญ  จรรยโกมล 
ไดแสดงความเห็นวา ราคาเปนธรรมมีความแตกตางกับการรักษาเสถียรภาพราคา ซ่ึงราคาเปนธรรมนั้นยังมีขอ
สงสัยวามีความเปนธรรมแกฝายใด สวนการรักษาเสถียรภาพราคาจะตองมีการผานองคกรที่ทําหนาที่ดูแล
พืชผลเพื่อรับทราบราคาตนทุน 
 นายอนันต  ศรีพันธุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ไดเสนอแกไขเพิ่มเติม คําวา รักษาเสถียรภาพ
ราคาพืชผลในบรรทัดที่ ๒ ตอจาก “รักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดและรักษา
เสถียรภาพราคาพืชผล”  
 นายเรวัติ  สิรินุกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ไดสอบถามวา จะมีการดําเนินการอยางไรเพื่อให
รับรูตนทุนในกรณีสูงสุดไมต่ํากวาตนทุนจะนําไปใสในมาตราใด 
 ๔. ประเด็นการเพิ่มเติมถอยคํา การแปรรูป  
 นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง ไดเสนอใหเพิ่มเติมคําวาการ
แปรรูปในบรรทัดที่ ๒ ของเหตุผล เนื่องจากในการผลิตของเกษตรกรจะมีการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
จึงจะครบวงจร เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ประชุมเห็นวา ควรหารือกับผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาจะเพิ่มเติมในสวนของขอความที่ไดลอมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดหรือไม และในกรณีที่เพิ่มเติม
ไมไดใหนําไปใสไวในคํานิยามหรือในขอสังเกตทายรายงานตอไปดวย 
 หลังจากนั้น นายชัยวัฒน  สุรวิชัย  กรรมาธิการ ไดเสนอแกไข ขอความในเหตุผลในบรรทัดที่ ๔ 
ดังนี้ “เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีสวนรวมของเกษตรกร...” และเพิ่มเติมในสวนที่ ๒ ดังนี้ “เพื่อสนับสนุน
สิทธิและการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปน
ระบบเพื่อใหรัฐรักษาเสถียรภาพดานราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร”   
 
  
 



๙ 

 
 ๕. ประเด็นการแกไขขอความที่ลอจากความในรัฐธรรมนูญแกไขไดหรือไม 
 นายอาคม  เองฉวน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ไดแสดงความคิดเห็นวา เนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยในเหตุผลมีการลอขอความจาก
รัฐธรรมนูญจึงมีความเห็นวา ไมควรแกไขในสวนนี้ นอกจากนี้ควรตองคํานึงถึงความกระชับของถอยคํา ไม
ฟุมเฟอยดวย สวนเรื่องราคานั้นเนื่องจากประเทศไทยใชระบบการคาเสรี การเขียนวาสงเสริมใหสินคาเกษตร
ไดรับผลตอบแทนสูงสุดยอมถูกตองแลว 
 ในที่สุด ประธานคณะกรรมาธิการ ไดกลาวสรุปวา แนวความเห็นของกรรมาธิการแบงเปน ๒ 
แนวทาง คือ แนวที่ ๑ เห็นวาขอความในเหตุผลไดเขียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเห็นวาไมควรแกไข
ในสวนนี้ แนวที่ ๒ เห็นวาสามารถเพิ่มเติมไดโดยจะแกไขหรือไมดูตามความเหมาะสม โดยสอบถาม
ความเห็นในที่ประชุมวาเห็นดวยหรือไมที่จะยืนตามเหตุผลของรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา 
หรือเห็นควรใหแกไขในสวนของเหตุผลแหงรางพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงที่ประชุมเสียงสวนใหญเห็นวาควรใหมี
การแกไข ปรับปรุงในสวนของเหตุผลเพื่อใหครอบคลุมและคุมครองสิทธิและประโยชนของเกษตรกรใน 
ทุกดาน 
 ๖. ประเด็นการตัดถอยคํา “สินคา” ในบรรทัดท่ี ๒ 
 นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน กรรมาธิการ ไดเสนอขอตัดคําวา “สินคาในบรรทัดที่ ๒ ออก เพื่อเปด
กวางใหการสงเสริมเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุดในทุกเรื่องไมจํากัดเฉพาะสินคาเทานั้น เกี่ยวกับประเด็นนี้
ที่ประชุมเห็นวา ควรหารือกับผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวาจะเพิ่มเติมในสวนของขอความที่
ไดลอมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดหรือไม  
 สรุปผลการพิจารณา 
 ประธานคณะกรรมาธิการไดกลาววา ในสวนของการแกไขของเหตุผลมีประเด็นที่ตองสอบถาม
จากผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ ประเด็น คือ 

๑. ในสวนของความที่ลอมาจากรัฐธรรมนูญแกไขไดหรือไม 
 ๒. การเพิ่มคําวา “การแปรรูป” ในบรรทัดที่ ๒ ซ่ึงเปนสวนที่ลอมาจากรัฐธรรมนูญนั้นแกไข
เพิ่มเติมไดหรือไม 
 ๓. การตัดคําวา “สินคา” ในบรรทัดที่ ๒ ซ่ึงเปนสวนที่ลอมาจากรัฐธรรมนูญนั้นตัดออกได
หรือไม 
 โดยสรุปวา เมื่อผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นเปนอื่น ใหนําสวนที่ขอ
แกไขนี้ใสไวในคํานิยามหรือเปนขอสังเกตทายรายงานตอไป  
 สําหรับในสวนที่กรรมาธิการหลายทานไดแสดงความคิดเห็นไวนั้นที่ประชุมสรุปการแกไขความ
ของเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติดังนี้ 
 

 
 



๑๐ 

 
เหตุผล 

 “โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและรักษา
ประโยชนของเกษตรกรในการผลิต(การแปรรูป)และการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรกรไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษา
ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปนระบบเพื่อใหรัฐรักษาเสถียรภาพดานราคาและความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้นท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยางตอเนื่อง และใหเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ดานการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภา
เกษตรกรแหงชาติเพื่อใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับเกษตรกรรม 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 
 หมายเหตุ สวนที่คณะกรรมาธิการพิจารณาใหมีการแกไขเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัตินี้ 
จะปรากฏไวในขอสังเกตทายรายงานเสนอตอสภา 

 ชื่อราง       ไมมีการแกไข 

 คําปรารภ       ไมมีการแกไข 

 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ 

 มาตรา ๑       ไมมีการแกไข 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ....” 

 ประเด็นการพิจารณา ไมมี 

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหคงไวตามรางที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา 

 มาตรา ๒       ไมมีการแกไข 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ประเด็นการพิจารณา ไมมี 

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหคงไวตามรางที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา 



๑๑ 

 
 มาตรา ๓       รอการพิจารณา 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง และกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
 “เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
 “องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบยีนไวตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “แผนแมบท” หมายความวา แผนแมบทเพือ่พัฒนาเกษตรกรรม 
 “สภาเกษตรกรจังหวดั” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 ประเด็นการพิจารณา 
 ที่ประชุมไดมีการอภิปรายในประเด็นบทนิยาม “เกษตรกรรม” และ”เกษตรกร”อยางกวางขวาง 
สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ประเด็นการแกไขตัดความในนิยาม “เกษตรกรรม” 
  นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ส่ี ไดเสนอตัดความดังนี้
 “เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง และกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 โดยใหเหตุผลวา เพื่อปองกันไมใหสภาเกษตรกรแหงชาติกลายเปนชองทางของนายทุนแทรกเขา
มาเปนคณะกรรมการในสภาเกษตรกรถามีการเปดชองใหมีกิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศได ซ่ึง
สภาเกษตรกรตองการใหคนที่เขามานั้นเปนผูมีสัมมาอาชีพเปนเกษตรกรโดยแท และไมมีอาชีพอ่ืนเกี่ยวของ
ทั้งนี้เพื่อตองการใหคุมครองเกษตรกรอยางแทจริง นอกจากนี้ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงามไดแสดงความเห็น
สนับสนุนการแกไขดังกลาว โดยเห็นวา ควรจํากัดสิทธิเพื่อมิใหมีการแปรสภาพไป และรักษาประโยชนของ
เกษตรกร 
 นายอาคม  เองฉวน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ไดแสดงความเห็นวา ควรพิจารณา
ประกอบกับนิยามคําวา “เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น เกษตรกรไมวารายเล็ก
หรือรายใหญยอมมีสิทธิเขามาได ยกตัวอยางบริษัทซีพี ยอมถือวาเปนเกษตรกรเพราะไดประกอบอาชีพเล้ียง
สัตว เปนตน 
 นายประพัฒน   ปญญาชาติรักษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สามไดช้ีแจงวา ที่มาของการ
รางบทนิยามเกษตรกรรมนั้น  จากการสอบถามประชาพิจารณเกษตรกรทั่วประเทศไดความวา ถาจํากัดไวเพียง 
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง จะทําใหผูประกอบเกษตรกรรมสาขาอื่นไมสามารถเขามาไดใน
อนาคต เชน  การทํานาเกลือ เปนตน และการเปดกวางใหกิจการอื่นที่เกี่ยวของนั้นไมไดมาจากรัฐมนตรี
โดยตรง แตจะเปนจากสภาเกษตรกรแหงชาติจะเปนผูกําหนด และจะชวยปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน



๑๒ 

 
ระยะยาวดวย สวนนิยามคําวา “เกษตรกร” นั้น มีเจตนารมณใหเปนเกษตรกรอยางแทจริง การเพาะปลูกเปน
งานอดิเรกจะไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ 
 นายอนันต  ศรีพันธุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการไดแสดงความเห็นวา คําวา “เกษตรกรรม” ควร
หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง เพราะการปลูกพืชจะครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ
และรวมถึงการปาไมดวย สวน คําวา “เกษตรกร” ควรเพิ่มเติมคําเปน หมายความวา “ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก”  เพราะจะตองใหเกษตรกรมีรายไดหลักมาจากการเกษตรจะทําใหชัดเจนมากขึ้น 
 เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สามไดช้ีแจง
วา การเพาะปลูกมีความหมายกวางกวาการปลูกพืช ยกตัวอยาง การเพาะปลูกจะทําใหผูที่มีอาชีพเพาะเห็ด เพาะ
กลาไมสามารถเขามาได สวนที่กรรมาธิการกังวลวาจะเปดชองทางใหนายทุนเขามาใชกฎหมายนั้น เห็นวา ใน
รางพระราชบัญญัตินี้ไดมีกระบวนปกปองไวหลายขั้นตอนตั้งแตคํานิยาม และกระบวนการสรรหาตัวแทน
องคกรเกษตรกร  ดังปรากฏในบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗วรรคสอง 
 นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย กรรมาธิการ ไดแสดงความเห็นวา การเก็บหาของปา เก็บพืชสมุนไพร
ขาย ซ่ึงมีมากในภาคเหนือและมีกลุมเหลานี้มีกลุมอนุรักษรองรับอยูจะเขามาไดอยางไร ควรเพิ่มเติมให
ครอบคลุมดวย ซ่ึงประเด็นนี้กรรมาธิการหลายทานมีความเห็นแยงไมควรรวมดวยเพราะเกรงจะมีปญหากวาง
ไป ควรกําหนดใหคุมครองเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมอยางแทจริงมากกวา และมีความมั่นคงในอาชีพดวย 
นอกจากนี้ในอาชีพอ่ืนใกลเคียงเชน อาชีพการทํานาเกลือก็ไมควรรวมในกลุมนี้ดวย และไดมีกรรมาธิการ
สอบถามวาในกรณีผูที่มีอาชีพแปรรูปเชน เจาของโรงสีจะเกี่ยวของหรือไม และการเลี้ยงผ้ึง เล้ียงไหมจะ
รวมอยูในอาชีพเกษตรกรหรือไม อยางไรก็ดี นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ส่ี 
ไดเสนอใหนําอาชีพตาง ๆที่คณะกรรมาธิการไดซักถามและเห็นวาควรรวมไวในนิยามเกษตรกรรมใสไวเปน
ขอสังเกตทายรายงาน 
 นายอภิชาต  จงสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการไดแสดงความเห็นวา นิยามของเกษตรกรรมใน
แตละกฎหมายแตกตางกัน ซ่ึงในเรื่องการวัดผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ภาคเกษตรพบวานิยาม
การเกษตรหมายถึง พืช ปศุสัตว  ประมง ปาไม และการบริการทางเกษตรซึ่งอาจหมายถึงคนงานที่รับเกี่ยวออย 
เปนตน โดยขอเสนอความหมายของเกษตรกรรม หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมงและ
กิจการการผลิตขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ  
 สรุป ที่ประชุมเห็นวาควรแกไขนิยาม “เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การ
ประมง และกิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของ

สภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ๒.ประเด็นการเพิ่มเติม ถอยคําในนิยาม “เกษตรกร” 
 กรรมาธิการบางทานไดเสนอใหเพิ่มเติม “เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนหลัก  เพราะจะทําใหเห็นวามีความชัดเจนขึ้น 



๑๓ 

 
 เกี่ยวกับประเด็นนี้ ไดมีกรรมาธิการหลายทานเห็นวา ตามความหมายเดิมครอบคลุมและเปดกวาง
ดีแลว การเพิ่มเติมดังกลาวจะทําใหเกิดปญหาในการตีความไดในอนาคต 
 กรรมาธิการบางทานไดเสนอใหแกไขตัดคําวาอาชีพ “เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบ
เกษตรกรรม เพราะตองการใหเปดกวางใหเกษตรกรรายยอยหรือผูที่ยังชีพดวยเกษตรกรรมสามารถเขามาได 
และการตัดคําวา อาชีพออกจะทําใหไมมุงเนนทางการคาขายมากไป 
 ประธานคณะกรรมาธิการไดสอบถามความเห็นในที่ประชุมในเรื่องที่จะใหมีการแกไขดังกลาว
หรือไม ซ่ึงที่ประชุมเสียงสวนใหญเห็นวา ควรคงไวตามรางคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 สรุป คํานิยาม “เกษตรกร”  ที่ประชุมใหคงไวตามรางเดิม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 ๔.๑ กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมมอบหมายใหฝายเลขานุการและฝาย
กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมจัดทําตารางเวลากรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดย
กําหนดการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
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